

Số: 110 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 7 năm 2021

## BÁO CÁO

### **Kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021** (Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021)

Thực hiện Công văn số 684/TTg-KGVX, ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI**

1. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2041/UBND-NC, ngày 12/5/2021 chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và phối hợp trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy, bài trừ tệ nạn ma túy nói riêng gắn với tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh.

2. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, tổ chức xã hội và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (26/6); tập trung thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy; hệ lụy của việc sử dụng trái phép các chất ma túy và hiểm họa của tệ nạn ma túy để Nhân dân nâng cao nhận thức, tự phòng tránh<sup>1</sup>.

#### **II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC**

##### **1. Công tác phòng ngừa**

---

<sup>1</sup> *Diễn hình như:* Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 796/KH-CAT-PV01(PC04), ngày 12/5/2021 về mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy; Công văn số 987/CAT-PV01(PC04), ngày 04/6/2021 chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy”. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ban hành Kế hoạch số 805/KH-BCH, ngày 20/5/2021 mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên khu vực biên giới biển của tỉnh; đồng thời, tăng cường chỉ đạo các đơn vị Biên phòng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nắm tình hình địa bàn, đối tượng trên tuyến biên giới biển; kịp thời phối hợp phát hiện, xử lý các trường hợp phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy.

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND huyện, thị xã, thành phố đã chủ động tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; đưa nhiều tin, bài phản ánh công tác phòng, chống ma túy; các vụ việc tiêu biểu, các gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy và bài trừ tệ nạn ma túy. Tổ chức 15 đợt tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại của việc sử dụng trái phép chất ma túy cho đoàn viên, thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức và người lao động, có hơn 1.400 lượt người tham dự. Duy trì và nhân rộng các mô hình điểm về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy để nâng cao chất lượng tuyên truyền đến địa bàn cơ sở.

- Công an tỉnh tổ chức 16 đợt tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại UBND các xã, phường, thị trấn, khu dân cư, trường học với nội dung phòng, chống và kiểm soát ma túy; tác hại của việc sử dụng trái phép chất ma túy đối với sức khỏe con người, cộng đồng xã hội; thông báo, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, các loại ma túy mới và cách nhận biết các chất ma túy. Ngoài ra, Trại tạm giam Công an tỉnh đã tổ chức 04 buổi giáo dục tập trung cho 95 lượt can, phạm nhân về phòng, chống ma túy; tác hại của việc sử dụng trái phép chất ma túy đối với sức khỏe con người, cộng đồng xã hội. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đăng 36 tin, bài trên các phương tiện thông tin và mạng xã hội về công tác phòng, chống ma túy; các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; chiến công của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để Nhân dân biết, nâng cao nhận thức và tích cực lên án, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy. Tăng cường nắm tình hình, tiến hành kiểm tra hành chính 21 cơ sở ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; qua đó, đã phát hiện 07 vụ - 50 đối tượng có hành vi lợi dụng việc thuê phòng tại khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke để hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức 16 buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy, có trên 800 lượt người tham dự, chủ yếu tuyên truyền về tác hại của ma túy và cách thức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy; đồng thời, tuyên truyền Luật Biển Việt Nam cho các chủ phương tiện và ngư dân.

## 2. Công tác đấu tranh, xử lý

Trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy toàn tỉnh đã phát hiện 27 vụ - 83 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy<sup>2</sup> (tăng 17 vụ so với tháng trước cao điểm); thu giữ 50,68g ma túy tổng hợp và một số vật chứng

<sup>2</sup> Lực lượng Công an tỉnh bắt, xử lý 26 vụ - 82 đối tượng; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt, xử lý 01 vụ - 01 đối tượng.

khác có liên quan. Đã khởi tố 08 vụ - 10 bị can; xử lý hành chính 14 vụ - 41 đối tượng.

**Một số vụ điển hình:**

- Ngày 01/6/2021, tại đường Trần Quang Diệu, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phát hiện Trần Hiếu Đông (2003, HKTT: *Tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa*) và Đặng Ngọc Võ Hoàng (2000, HKTT: *Thôn Tân Hội, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa*) có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy; qua kiểm tra, phát hiện 02 đối tượng đang tàng trữ 0,72g MDMA và 0,62g Ketamine. Hiện Công an thành phố Quảng Ngãi đã tiếp nhận và đang tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

- Ngày 02/6/2021, tại Tổ 3, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang Trần Đình Thi (1999, HKTT: *Tổ 04, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi*) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ: 2,08g MDMA và 2,54g Ketamine. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Đình Thi tại Tổ 02, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi; thu giữ: 3,68g MDMA và 6,13g Ketamine; vụ việc đang được Công an thành phố Quảng Ngãi điều tra theo thẩm quyền.

- Ngày 17/6/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Hoa Đà, ở số 02 đường Quang Trung, Tổ 03, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi do ông Nguyễn Hữu Vương (1979, HKTT: *Xã Nghĩa Đông, thành phố Quảng Ngãi*) làm chủ. Qua kiểm tra, test nhanh chất ma túy phát hiện 28 đối tượng (18 nam, 10 nữ) dương tính với các chất ma túy.

- Ngày 17/6/2021, Tổ tuần tra của lực lượng Đồn Biên phòng Lý Sơn phối hợp với Công an huyện Lý Sơn bắt quả tang Mai Văn Hào (1993, ở *thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn*) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 0,92g Ketamine và 0,52g Methamphetamine. Hiện vụ việc đã được Đồn Biên phòng Lý Sơn khởi tố vụ án hình sự và chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Sơn thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

**3. Công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng các hình thức cai nghiện**

Hiện đang theo dõi 157 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; trong đó, 156 nam và 01 nữ; 102 người có mặt tại địa phương và 55 người không có mặt tại địa phương; lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục, cai nghiện tại gia đình 02 trường hợp (*thành phố Quảng Ngãi*); đưa người có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính vào cơ cai nghiện bắt buộc 01 trường hợp (*thị xã Đức Phổ*). Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý đối với những người từ cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương và phối hợp với các

ban, ngành, hội, đoàn thể ở địa phương giúp đỡ, tạo điều kiện để họ tái hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện.

#### 4. Công tác quản lý và kiểm soát tiền chất

Tổ công tác liên ngành (do Công an tỉnh làm Tổ trưởng) ban hành Kế hoạch số 1293/KH-TCTLN, ngày 09/4/2021 về phối hợp kiểm tra các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2021 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 580/QĐ-UBND, ngày 20/4/2021); đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng lịch phối hợp kiểm tra các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2021. Hiện các thành viên của Tổ liên ngành đang triển khai thực hiện những nội dung, phần việc, nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch 1293/KH-TCTLN.

### III. NHẬN XÉT

1. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, tổ chức xã hội tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp nhưng công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, với cách làm phù hợp với tình hình địa bàn lĩnh vực gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; từ đó, đã phát huy được sức mạnh của toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy và bài trừ tệ nạn ma túy.

2. Cùng với các hoạt động tuyên truyền được các hội, đoàn thể tại địa bàn cơ sở tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả thì các lực lượng chuyên trách, nhất là lực lượng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện nhiều vụ án, lập án đấu tranh, triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy góp phần bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

#### Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- V01, C04 - Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, NCbđv359.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Minh**